

## วิถีชีวิตยุคใหม่



มหาวิทยาลัยแห่งชาติจิงฉิง ไถจง ได้หวั่น เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่นมีต้นไม้ขนาดใหญ่ มีบ่อน้ำที่อุดมสมบูรณ์ และยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างดี สำหรับนักศึกษาและผู้ที่มาเยี่ยมชม ถือได้ว่าใครที่ได้มาเรียนในที่แห่งนี้นอกจากความรู้แล้วนั้น ก็ยังมีในเรื่องของการใช้ชีวิตและการปรับตัวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข

ชีวิตในมหาวิทยาลัยของฉันทัน ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึงทำให้จากการใช้ชีวิตปกติสู่การใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ สิ่งแรกที่ฉันทันต้องปรับตัว คือ สวมหน้ากากอนามัยทุกวันเมื่อออกจากบ้าน และพ่นมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ในช่วงแรกของการระบาด และเริ่มมีมาตรการออกมาให้ทุกคนปฏิบัติตาม ฉันทันคิดว่าเป็นเรื่องที่แปลกและยาก ที่จะปฏิบัติตาม แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ไม่อยากเกินกว่าที่จะมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตาม เพื่อตนเองและส่วนรวม จนตอนนี้การสวมหน้ากาก หรือ การใช้แอลกอฮอล์พ่นมือ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันทันเรียบร้อยแล้ว และ การปฏิบัติตัวของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งชาติจิงฉิง เริ่มตั้งแต่เข้ามา ต้องมีการโชว์บัตรนักศึกษา และก่อนเข้าตึกต้องตรวจเช็คอุณหภูมิ และพ่นมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง จึงทำให้มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังมี OIA ที่คอยช่วยเหลือและคอยอัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้นักศึกษาต่างชาติได้รับรู้ โดยเฉพาะในช่วงโควิด19



ชีวิตวิถีใหม่ในยุคโควิด19

ฉันคิดว่ารัฐบาลไต้หวันมีการควบคุมสถานการณ์โควิด19 ได้ดีมาก ได้มีมาตรการล็อคดาวน์เพื่อลดการติดเชื้อ ภายในประเทศจนถึงตอนนี้ เป็นระยะเวลาประมาณสามเดือนแล้ว ที่ไม่สามารถรับประทานอาหารที่ร้านได้ ต้องซื้อกลับบ้านที่สาธณะต่างๆ ถูกปิดลงชั่วคราว แต่ทั้งหมดนี้จึงทำให้ยอดผู้ติดเชื้อของไต้หวันลดลงเรื่อย ๆ ถึงแม้ฉันจะยังกลับประเทศไม่ได้ แต่ฉันก็รู้สึกปลอดภัยและใช้ชีวิตในแบบวิถีใหม่ที่ไต้หวัน



ช่วงสุดท้ายนี้ ขอแนะนำสำหรับคนที่จะมาเรียน ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีทั้งเรื่องราวที่ดี และเรื่องที่น่ากลัวความคาดหมายที่จะเกิดขึ้นในทุกวัน เตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมเงิน แน่แน่นอนว่าต้องมีการปรับตัว ต่างที่ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม แต่เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้ เข้มแข็งไว้ เราจะผ่านมันไปด้วยกัน

“ช่วงเวลาที่ดีกลายเป็นความทรงจำที่ดี และช่วงเวลาที่เราทุกข์กลายเป็นบทเรียนที่ดีเช่นกัน”

